



ที่ กษ ๑๐๐๖/ว ๑๒๕๒

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบคัดเลือกจุดดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

เด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการถอดองค์ความรู้ประธาน ศพก. ปี ๒๕๖๑ ให้จังหวัดได้นำไปใช้ในการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พร้อมทั้งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดำเนินการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อให้จังหวัดได้นำไปเป็นตัวอย่างการเขียนองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี ๒๕๖๑ และใช้เป็นข้อมูลจุดดูงานของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๖๒ จึงขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งไฟล์รูปเล่มถอดบทเรียนที่เป็น Word ของแต่ละ ศพก. ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

๒. พิจารณาคัดเลือก ศพก. ที่มีการดำเนินงานดี เหมาะสมต่อการเป็นจุดดูงานของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๒ จุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ส่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเกษตรกรจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ สาราบรรณ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๔

E-mail : doaersearch20@gmail.com



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... กรมส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๒๔
ที่ กษ ๑๐๐๖/ ๖ ๑๒๒๖ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ... การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๑
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๙

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดำเนินการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อให้จังหวัดได้นำไปเป็นตัวอย่างการเขียนองค์ความรู้ ที่ได้จากการถอดบทเรียน นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งเอกสารรูปเล่มพร้อมทั้งไฟล์รูปเล่มที่เป็น Word ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ไปถอดบทเรียน ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

๒. รวบรวมไฟล์รูปเล่มถอดบทเรียนที่เป็น Word ของแต่ละ ศพก. ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. รวบรวมไฟล์ข้อมูลแบบคัดเลือกจุดดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) เค้นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของจังหวัดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งไฟล์ทาง E-mail : doaereseach20@gmail.com และกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือ แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายสำราญ สารบรรณ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร